

THÙNG TẢ PÍN LÙ

Thân Kính Chào Quý Niên Trưởng Và Các Bạn

Ngày Thứ Tư 1/11/2023

Thân Kính Chúc Một Ngày Bình An

Ở đâu đó, lâu lắm rồi, tôi thường đọc được những lời bình luận mang đầy tính châm biếm và mỉa mai rằng “*Liên Hiệp Quốc Là Một Thùng Tả Pín Lù*” hay là “*Liên Hiệp Quốc Là Một Nồi Cám heo*”. Suy cho cùng thì hình như nó là như vậy.



Được thành lập đến nay cũng đã 76 năm rồi (1947–2023), với mục đích tối cao là duy trì và gìn giữ hòa bình cho cả thế giới, mà có gìn giữ và duy trì được cái gì đâu. Không chỗ này cũng chỗ kia, không lớn thì nhỏ, chiến tranh nóng chiến tranh lạnh cứ liên tục xảy ra triền miên khiến cho thế giới vẫn hà phương, nhân loại vẫn khao khát hòa bình không giết chóc tàn sát người dân thường vô tội.

Còn nhớ ngày xưa (1960), Nikita Khrushchev, Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Nga rút giày đạp trên bàn tại trụ sở Liên Hiệp Quốc (New York) coi LHQ như củ khoai mà cả thế giới nín khe. Các nước nhỏ thấy nghị quyết của LHQ thì run như cây sậy. Ngày nay, ngay bây giờ thì Mỹ và Do Thái xem LHQ chẳng có kí lô nào cả, khi Hamas bất thần tấn công Israel.

Không có lửa làm sao có khói, những cột khói bốc lên cao trên dải đất nhỏ bé Gaza hơn ba tuần qua là do ai châm lửa để cho hơn hai triệu người dân vô tội Palestine phải gánh chịu tai họa.

Đâu phải vô cớ IDF xua quân ô ạt tấn công Gaza để giết đàn bà trẻ con, cướp phá đốt nhà người Palestine mà LHQ kết tội Israel là vô nhân đạo và kêu gọi ngừng bắn ngay tức khắc. Sau biến cố ngày 7/10/2023, Tel Aviv đã có thái độ trả đũa rõ ràng minh bạch và dứt khoát là phải triệt tiêu Hamas, nếu Hezbollah can dự sẽ cùng chung số phận với Hamas. Như Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Galant cảnh báo các thành viên Hamas “Lực Lượng Hamas chỉ có hai lựa chọn: hoặc chết tại vị trí của mình hoặc đầu hàng vô điều kiện. Không có lựa chọn thứ ba. Chúng tôi sẽ loại bỏ Hamas và phá hủy mọi khả năng của nó”.

Trước khi quân bộ chiến và chiến xa IDF vượt biên giới, Tel Aviv đã trì hoãn thời gian kêu gọi dân lành Palestine nên di tản về phía nam an toàn hơn để tránh bom đạn vô tình

của chiến tranh, trong khi đó Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tài trợ cho dân tỵ nạn Palestine 10 tỷ đô la, còn Liên Hiệp Quốc làm cái gì, hay chỉ kết tội và kết án, rồi gửi những phái đoàn hàng trăm hàng ngàn người sang vùng đất đang giao tranh đẫm máu để thực hiện công tác cứu trợ nhân đạo. Ai nói họ là những tình nguyện viên không ăn lương thì xạo tôi không tin.

Ngày 18/10/2023, Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc lại họp để bàn cãi về tình hình Trung Đông qua biến cố Israel– Hamas. Bàn qua cãi lại để rồi cuối cùng sự nói phải bả vãi nói đúng. Một bên chống, một bên bênh vực của cả hai Israel và Hamas, trong khi quân bộ chiến của IDF đang từng bước thận trọng tiến vào lãnh thổ Gaza với tổn thất nhân mạng càng ngày càng tăng chóng mặt.

Ngày 24/10/2023, Tổng Thư Ký Guterres của tổ chức này lại tiên sư cha tiên sư bố như sau:

– Tôi lên án Hamas, nhưng hành động của Hamas không phải là vô cớ. Người dân Palestine đã phải chịu 56 năm bị chiếm đóng ngột ngạt. Bom đạn trả thù của Israel đã giết hàng ngàn người già, đàn bà và trẻ con vô tội của Palestine. Tôi kêu gọi hai bên phải ngừng bắn ngay lập tức, nếu không tình hình sẽ ngày càng trầm trọng hơn.

Ngay sau đó Đại Sứ Israel tại LHQ là Gilad Erdan bác bỏ “những quan điểm khủng khiếp” và “gây sốc” của ông Guterres.

Gilad Erdan nói:

– *“Không còn nghi ngờ gì nữa rằng tổng thư ký hoàn toàn xa rời thực tế trong khu vực của chúng tôi và ông ấy nhìn vụ thảm sát do Hamas thực hiện một cách méo mó và vô đạo đức. Ông Guterres không phù hợp để lãnh đạo Liên Hiệp Quốc. Tôi kêu gọi ông ấy từ chức ngay lập tức”.*

Sau vụ nổ bệnh viện ở Gaza, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, Quốc Vương Jordan Abdullah II và một số lãnh đạo Ả Rập khác từ chối không gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden. Trong phiên họp ngày 18/10/2023 của HĐBA LHQ, Brazil đã đề xuất một nghị quyết lên án hành động trả đũa của Israel đối với Hamas. 12 trong số 15 quốc gia thành viên của Hội đồng Bảo an LHQ đã bỏ phiếu chống lại nghị quyết, trong đó Anh và Nga bỏ phiếu trắng. Điều này cho thấy cuộc xung đột đang buộc các quốc gia phải chọn bên. Ngay như khối NATO là một khối tương đối hợp nhất mà cũng có hai khuynh hướng đối lập nhau, kẻ bênh người chống.

Phe chống, kết án Do Thái và Mỹ mạnh miệng hăng say nhất gồm có: Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Cuba, Colombia, Chile, Venezuela, Ireland, Na Uy, Indonesia, Malaysia, v.v. Đại khái các nước này cho rằng các cuộc tấn công của Israel vào Gaza giống như những gì Đức Quốc xã đã làm với người Do Thái. Israel đã vi phạm nhân quyền khi cắt điện và nước

của Gaza, phong tỏa bao vây cô lập dân tộc Palestine với thế giới bên ngoài. Đi xa hơn nữa, họ đã lên án Hoa Kỳ điều động một lực lượng hải quân hùng hậu đến Địa Trung Hải mục đích là gây hấn với “Trục Kháng Chiến Hồi Giáo” của Iran, cái trục ác quỷ của bọn khủng bố Shiite.

Một sự kiện chính trị thú vị và độc đáo trong sự xung đột Hamas và Israel là cả Nga Xô và Tàu Cộng không kết án Hamas mà cũng không nặng nề kết án Israel. Cả Putin lẫn Tập Cận Bình chỉ tuyên bố chung chung, kêu gọi ngừng bắn vì lý do nhân đạo và thành lập hai chính phủ ngay, chuyện này xưa như trái đất. Bởi cả hai (Nga–Tàu) đều “hoài nghi” kịch bản trật tự thế giới mới do Mỹ lãnh đạo, nhất là khu vực Trung Đông của Mỹ. Họ hoài nghi là phải, bởi chính họ cũng không thể xác quyết được ai là kẻ chủ mưu giết dây Hamas tấn công Israel ngày 7/10/2023. Mà cho dù họ có biết thì cũng ngậm bồ hòn, vì họ chắc chắn là không phải Do Thái mà cũng không phải Ông Uncle Sam tạo ra xung đột này.

Riêng Đức Quốc thì hứa sẽ hỗ trợ Israel, đặc biệt là Egypt bày tỏ sẵn sàng hợp tác với Mỹ để xúc tiến viện trợ cho Gaza thông qua cửa khẩu Rafah. Liên Hợp Quốc chịu trách nhiệm chuẩn bị viện trợ cho Ai Cập. Ai Cập và Jordan đều từ chối tiếp nhận người tị nạn. Ai Cập hiện đang cung cấp nơi trú ẩn cho 300,000 người tị nạn Sudan, vì vậy việc tiếp nhận thêm người tị nạn sẽ là một thách thức về mặt kinh tế tài chính. Đồng thời, Cairo tuyên bố rằng việc tiếp nhận những người tị nạn Palestine về cơ bản sẽ giúp Israel đuổi người Palestine ra khỏi lãnh thổ Gaza. Kết quả là, Ai Cập và Jordan sẽ trở thành mục tiêu của những kẻ cực đoan hoặc trở thành căn cứ hoạt động của những kẻ cực đoan – những người đang tiến hành các cuộc tấn công vào Israel – nhằm phá vỡ hòa bình khu vực.

Một cách khách quan nhận xét thì hầu hết các quốc gia trên thế giới không có quốc gia nào bày tỏ thiện cảm với Hamas. Hầu hết họ bày tỏ thiện cảm và giúp đỡ cho người dân Palestine giữa hai gọng kìm Israel và Hamas+Hezbollah qua vai trò trung gian của Ủy Ban Cứu Trợ của Liên Hiệp Quốc và Hội Hồng Thập Tự Quốc Tế. Cái Ông Philippe Lazzarini mới là âm ố hội tề. Ông là giám đốc chương trình cứu trợ người dân tị nạn Palestine, việc của ông ông không lo, mắc mớ chi ông kêu gọi Tel Aviv ngừng bắn ngay lập tức, khiến cho Thủ tướng Do Thái Netanyahu tát cho ông một tát nước lạnh “Kêu gọi ngừng bắn chẳng khác gì kêu gọi đầu hàng Hamas. Chuyện này sẽ không xảy ra”. Lazzarini lại còn “cường điệu” rằng đã có hơn 8000 người chết, trong đó có 2300 trẻ em tử vong vì bom đạn của Israel, thực phẩm thuốc men không đủ để cứu trợ khẩn cấp. Rập khuôn với Ông Tổng Thư Ký Guterres nói trên.

Xạo tôi thường ví von những tên này là những tên quan có chức tháp ngà. Trình độ hiểu biết chính trị chiến lược toàn cầu chỉ bằng cái lá mít, thà đừng tiên bố tiên sư gì cả thì người ta tưởng mình ngu, nói ra thì mình ngu thật.

Chiến tranh một mất một còn của đôi bên mà cứ nhân danh nhân đạo để ngừng bắn hay hưu chiến. Chiến tranh Việt Nam kéo dài hai mươi năm (1955–1975) có bao nhiêu triệu

thường dân của cả hai miền tử vong vì bom đạn? Cuộc chiến Afghanistan, Iraq, Cosovo còn nhiều nữa, các ông đang làm gì, đang ở đâu, có giúp cho đôi bên ngừng giao tranh và đi tới một thỏa ước hòa bình hay không, hay chỉ chờ sự gật đầu của “ông lớn” như Nga Mỹ Anh Pháp Tàu.

Xạo tôi khoái Ông Cựu Tổng thống Donald Trump ở chỗ nghĩ sao nói vậy, chẳng sợ mịch lòng ai vì sự thật hay mịch lòng. Ngày 23/12/2016. Trump nói “*Liên Hiệp Quốc giờ đây chỉ là một câu lạc bộ cho thiên hạ tụ tập tán phét, rồi cùng nhau tham dự dạ tiệc sang trọng vui vẻ với nhau...*”

Chỉ trích Liên Hiệp Quốc, một tổ chức lớn nhất hành tinh này là một chuyện bình thường, nhưng để một người sắp trở thành một nguyên thủ quốc gia của một siêu cường phê bình như vậy thì chỉ có Kim Mao Su Vương tóc vàng Donald Trump mới dám nói dám làm.

Hiện nay Liên Hiệp Quốc quy tụ được 193 thành viên, chỉ trong năm 2016 đã thông qua hơn 70 nghị quyết nặng về mặt lý thuyết pháp lý như áp đặt các biện pháp cấm vận nhưng hầu hết quyết định tối hậu vẫn là “Ông Mỹ”. Ví dụ như cấm vận Bắc Triều Tiên, Nga Tàu cũng phải đành chịu, tưởng rằng cấm vận Bắc Hàn sẽ giảm bớt sự hung hăng, ngược lại Kim Ủn Ủn vẫn tiếp tục thử hỏa tiễn liên lục địa và đe dọa sẽ san bằng trụ sở LHQ ở New York nữa mới thú vị. Rồi cũng chỉ có Donald Trump xoa đầu chú nhóc con Ủn Ủn mới yên được một thời gian. Liên Hiệp Quốc cũng giải quyết các xung đột hay khai triển lực lượng gìn giữ hòa bình trên thế giới... Nhưng thực tế thì chẳng ra cái trò trống gì. Ví dụ như sau Hiệp Định Paris về Việt Nam, tháng 4 năm 1975, phái đoàn kiểm soát ngừng bắn của Liên Hiệp Quốc (Canada, Indonesia, Poland, Hungary) vác vali chạy trốn ra phi trường!!! Như năm 2021, Joe Biden tự ý quyết định rút quân Mỹ ra khỏi Afghanistan mà không một lời thông báo cho lực lượng tham chiến của NATO, khiến cho quân thần lơ láo chỉ có biết “Tẩu Vi Thượng Sách”. Đầu năm 2022, Nga tấn công Ukraine khiến cho gần 10 triệu thường dân chạy loạn tỵ nạn sang các nước lân cận, LHQ làm gì ngoài cái chuyện họp với họp để lên án Mạc Tư Khoa và “ra lệnh” cho Putin phải rút quân ra khỏi lãnh thổ Ukraine ngay tức khắc, đồng thời tòa án quốc tế còn ra lệnh bắt giữ Putin về tội bắt cóc trẻ con Ukraine đem về Nga. Putin chỉ cười khẩy “con kiến kiện củ khoai”!

Không phải ai cũng đồng tình với LHQ dù có đến 193 thành viên, vì bộ máy quan liêu kênh cang trì trệ nên bị chỉ trích thường xuyên. Cứ hễ cuối năm là than phiền tài khoản năm tới cạn kiệt không đủ trả lương cho nhân viên. Các nước giàu có phương tây thì chỉ trích LHQ hoạt động kém hiệu quả, các nước đang phát triển hoặc kém phát triển thì than phiền LHQ bị chi phối quá mạnh của các nước giàu có. Nhưng có lẽ không có một nhà lãnh đạo quốc gia nào mạnh mẽ cỡ như Ông Thần Donald Trump.

Câu nói của Trump “*Đại Hội Đồng LHQ chỉ là nơi tụ tập để tán phét và ăn chơi*”, ngày 23/12/2016 sau khi nghị quyết của LHQ lên án Israel xây dựng những khu định cư ở bờ

tây và bờ đông Jerusalem. Kết quả cuối cùng LHQ phải thông qua nghị quyết này chỉ vì một lá phiếu phủ quyết của Mỹ, trước khi Trump bước vào Bạch Ốc thay thế Obama.

Hôm 24/10/2023, khi được hỏi “liệu Hoa Kỳ có khả năng đương đầu ba mặt trận hay không?”, Joe Biden trả lời không do dự “Đủ. Hoa Kỳ có thể đương đầu cùng một lúc ba mặt trận...”. Ý muốn nói đến Ukraine, Đài Loan và Israel. Ukraine thì cứ như thế, tiếp tục viện trợ cho Ukraine mà không trực tiếp tham dự chiến trường. Cắt viện trợ là tắt thở! Hồ sơ Đài Loan bị xếp lại vì Bắc Kinh đang đi những bước thụt lùi, nội loạn ngoại hoạn ngày càng bùng phát còn hơi đâu mà gây hấn gây sự với Mỹ và đồng minh ở biển đông. Israel và Hamas thì Hoa Kỳ trực tiếp can dự vì lý do e ngại chiến tranh lan rộng khắp vùng Trung Đông mà mục tiêu chính là Teheran.

Xin nhắc lại, ngày 13/9/2023, Ngoại Trưởng Antony Blinken tuyên bố: “Thế giới đang chuyển dịch sang một trật tự ngoại giao mới, ở đó Washington phải đi đầu trong việc vượt qua các mối đe dọa đang ngày càng gia tăng từ Nga và Trung Cộng. Một kỷ nguyên đang kết thúc, một kỷ nguyên mới đang bắt đầu, và những quyết định mà chúng ta đưa ra bây giờ sẽ định hình tương lai của nhiều thập kỷ tới...”

Suốt gần một thế kỷ trước, Mỹ cầm cờ hiệu dẫn đầu thế giới dẹp bỏ chủ nghĩa thực dân, làm chủ nghĩa cộng sản suy tàn, giờ đây cũng Mỹ cầm cờ hiệu dẫn đầu chống lại chủ nghĩa khủng bố cực đoan được che giấu dưới những chiếc khăn đen trùm kín mặt của cái gọi là “Mặt Trận Kháng Chiến Hồi Giáo”, man rợ tàn độc còn gấp bội thực dân và cộng sản trước đây nữa.

Nhiệm vụ tối cao của Liên Hiệp Quốc là “gìn giữ hòa bình” cho thế giới, dung hòa những xung đột đôi bên để tránh chiến tranh xảy ra, nhưng thực tế thì chẳng ra cái trò trống gì. Ông Thần Trump gọi nó là một câu lạc bộ “tán phét” cũng không sai chút nào. Tán phét rồi tranh với cãi loạn cào cào lên trở thành “một nồi tả pín lù” là như vậy.

*Xạo sự cho vui rồi bỏ. Miễn Bàn.
Thân Kính Chúc Một Ngày Vui.
Út Bạch Lan*



*Nguồn: Internet eMail by **MĐ Trịnh Tường Vân** chuyển*

*Đăng ngày Thứ Sáu, November 3, 2023
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQT/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH*